



การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓

เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๑ หลักการและเหตุผล

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก ในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็น เครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม มีอำนาจ หน้าที่สำคัญในการ ๑) กำหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทำ SEA ๒) เสนอแนะ กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำ SEA ให้ชัดเจน และ ๓) กำหนดแนวทางการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สศช. จึงได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัด ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง และ การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA จำนวน ๒ ครั้ง และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่คณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้จัดทำขึ้น ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลไกการขับเคลื่อน SEA ตลอดจนกระบวนการในการจัดทำ SEA

๒ วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ SEA และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)

๓ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการสอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน จำนวน ๘๐ คน

๔ รูปแบบ

ช่วงที่ ๑ : การนำเสนอ วัตถุประสงค์ และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของไทย ตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

ช่วงที่ ๒ : การระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ SEA และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)

๕ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

๗ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ